

ให้เด็กไทยสืบสานสิ่งดีงาม

ร.10พระราชทานพระราชวาทวันเด็ก นายกฯเปิดทำเนียบถ่ายรูปรูปเยาวชนสร้างชื่อ

โพสต์ทูเดย์ - นายกรัฐมนตรีเปิดงานวันเด็กวันเสาร์นี้ที่กระทรวงศึกษาฯ ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสืบสานเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอให้พระราชทานความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2561

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสิ่งแวดลอมกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” กระทรวงศึกษาธิการและสิ่งแวดลอม จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักทะเล รักสัตว์ และสัตว์ทะเล” ณ บริเวณลานกิจกรรม สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีการเสริม

สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด พร้อมปลูกฝังการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา 08.30 น. และเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล จากนั้นช่วงเวลาประมาณ 09.40 น. ร่วมกิจกรรมบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาส จำนวน 20 คน ไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

พ.อ.หญิง ทักษดา ยังกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค. 2561 เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย จัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ 1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารัฐ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ส่วนโซนที่ 3 เป็นร้านอาหารและร้านค้า ในแนวคิดได้

ร่วมพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทยโดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน ทั้งนี้ โซนที่ 1 จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 และ 9 มีการจัดสวนพันธุ์ไม้และน้ำพุงานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง โซนที่ 2 มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง และโซนที่ 3 มีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานในวันดังกล่าว โดยแต่งกายย้อนยุคเช่นเดียวกับพ่อค้า แม่ค้า ภายในงาน หากไม่มีให้สวมใส่ชุดผ้าไทยและชุดสุภาพมาร่วมงานได้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไป ■